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Af hverju plast?

Er plast ekki slæmt?

Þegar við hofum á fréttir í dag er
ekki ólíklegt að ein fréttin fjalli um
plast og plastmengun. Fólk er orð-
ið hrætt við notkun plasts eins og
það heldur að plastið eitt og sér sé
að valda öllum umhverfisvandamál-
um heims, eins og plast sé eitthvert
illmenni staðráðið í að tortíma jörð-
inni. Það eru kannski ekki allir á
þeirri skoðun en samt sem áður virð-
ist almenningur vera sammála um að
plast hefur heilt yfir neikvæð áhrif á
líf okkar. Plast er alls staðar í okkar
daglega lífi af góðri ástæðu og nú-
tímasamfélag heimsins væri ekki til
staðar ef ekki væri fyrir plast.
Stórkostleg uppfinning

Fyrsta plastefnið var uppgötvað
árið 1869 af John Hyatt og var það í
fyrsta skipti þar sem maðurinn bjó til
efni sem var ekki úr náttúrulegu efni.

Efnið sem
Hyatt fann upp
var samt ekk-
ert eins og
plastið sem við
þekkjum í dag.
Framleiðsla á

plasti var ekki mikil í byrjun en á
meðan seinni heimstyrjöldin stóð yfir

ókst plastframleiðsla í Bandaríkjun-
um þrefalt. Plastið fyllti fólk af von
um framtíð þar sem þetta töfraefni
er alls staðar. Það er engin furða að
plastið varð svona algengt. Plast er
létt, sterkt, einangrandi, ódýrt að
framleiða og hægt er að móta það
á alls konar vegu. Plast hefur líka
hjálpað framförum í læknavísindum
og þar með bjargað ótal lífum.
Neikvæðu áhrifin

Núna þegar við lifum á tímun-
um sem fólk þráði fyrir 60 árum
sjáum við að plast er ekkert töfra-
efni, plast hefur þóknað okkur mann-
verum í fjöldamörg ár, en kostnaður
þessarar notkunnar er ekki enginn.

Eins og við vit-
um flest eftir
alla umfjöllun-
ina hefur plast
neikvæð áhrif á
umhverfið. Til
þess að fram-
leiða plast þarf
mikla olíu. Tal-
ið er að um 4%
af allri olíu er

notuð til þess eins að búa til plast.
Þessi olíunotkun hefur í för með sér
mikla mengun. Plastmengun hefur
samt mögulega mestu áhrifin í sjón-

um. Mörg tonn af plasti renna til
sjávar þar sem sólarljós og straum-
ar brjóta plastið niður í míkróplast.
Míkróplast er gífurlega hættulegt því
að nær ómögulegt er að hreinsa það
úr sjónum og sjávardýr gleypa það og
geta fengið hættulega sjúkdóma, eða
dáið.
Hvað er hægt að gera

Verkefnið að minnka plast-
notkun er ekki nýkomið á döf-
ina en framfarir hafa verið hægar.
Notkun á plasti
hefur farið
stöðugt upp á
við og fram-
leiðslan að
auki. Áður
en við getum
minnkað framleiðslu þurfum við fyrst
að hægja á henni. Þá kemur að spurn-
ingunni sem brennur á allra vörum:
„Hvað er hægt að gera?“ Svarið er
kannski einfaldara en við gerum okk-
ur grein fyrir. Minnka plastnotkun
sem allra mest! Með því að minnka
plastnotkun, sérstaklega á einnota
plasti, erum við ekki einungis að
minnka plastúrgang, heldur hætt-
um við að styðja við plastframleiðslu.
Því miður er ólíklegt að plastnotkun
minnki þannig að alvöru framfarir
geta átt sér stað en það var líka ólík-
legt að senda mann til tunglsins.
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